



ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) อย่างเป็นทางการ อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ ที่ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” นั้น

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ จึงขอให้คำมั่นว่า จะบริหารและปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและเท่าเทียม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน มีความพร้อมรับผิด กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และยึดมั่นในค่านิยมองค์กร โดยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ทุกคนยึดมั่นปฏิบัติในเจตจำนงในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารและปฏิบัติงานของหน่วยงาน ด้วยความสุจริตและโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และไม่เลือกปฏิบัติในทุกขั้นตอน โดยเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสามารถเข้าถึงข้อมูล การดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง โดยเฉพาะกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

๒. มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและการบริการ โดยรับฟังเสียงสะท้อน หรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป และพร้อมที่จะรับผิดชอบในการท างาน หากการบริหารหรือปฏิบัติงานนั้น ส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

๓. มุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการต่อต้านทุจริตและ คอร์รัปชัน การต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริตและคำนึงถึงการใช้อำนาจหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือของประเทศ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดไม่ว่า จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๔. มุ่งเน้นการเสริมสร้างด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมและ ค่านิยมสุจริตในองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต ต่อต้านการยอมรับการทุจริต และเกรงกลัวต่อการทุจริต ในทุกรูปแบบ มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง เข้าใจว่าสิ่งไหนประโยชน์ ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ร่วมร่วมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตและไม่ให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. มุ่งเน้นการบริหารจัดการและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบตามหลัก ธรรมาภิบาล ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และคุ้มค่า โดยเฉพาะการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นธรรม ไม่มีการเรียกรับหรือการเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่า หรือการให้ความบันเทิง เพื่อแลกเปลี่ยนกับ

ผลประโยชน์ด้านการบริหารงานบุคคลหรือการให้ความอุปถัมภ์แก่บุคคลใกล้ชิด การบริหารและการใช้งบประมาณหรือทรัพย์สินของราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบการเบิกจ่าย และระบบการมอบหมายงานที่เป็นธรรม

๖. มุ่งเน้นการสื่อสารในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในการถ่ายทอดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรอย่างยั่งยืน ตลอดไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓



(เรื่อโทประจักษ์ จิตรพิทย์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

ที่ มท ๕๕๔๐๐/๖ ๕๒๗

เรียน ผช.กปภ.ข.๒, ผอ.กอง, นักบริหาร ๙
และ ผจก. กปภ.สาขาในสังกัด

เพื่อทราบและแจ้งพนักงานในสังกัดทราบ ถือปฏิบัติต่อไป



(เรื่อโทประจักษ์ จิตรพิทย์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒